

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách | Hỏi Đáp | Liên hệ

Ban Việt kiều TP HCM trong kỷ ức tôi

(10/06/2011)



Tác giả bài viết

Tôi lại về thăm thành phố quê hương trong những ngày tháng năm giữa hai mùa mưa nắng. Sài Gòn của tôi ngày xưa và hôm nay có chung những hàng cây sao, cây dầu trăm năm che mát và những cơn gió nhẹ từ biển xa về làm dịu đi cái nóng của những buổi trưa hè. Có lẽ cũng giống như bất cứ ai ra đi từ nơi này, tôi thích được ngồi một mình trong một quán nước ven đường, nhìn người qua kẻ lại và nhớ... Nhớ mái trường Petrus Ký uy nghiêm xưa, nhớ thầy cô và những người bạn cũ, nhớ căn nhà trọ chật hẹp gần chợ Thái Bình, nhớ những tà áo trắng thướt tha bay bay trong nắng chiều giờ tan học như lời của một bản nhạc thời nao. Nhớ những chuyến xe đò cuối tuần về quê nghỉ ngơi trong một gia đình đầm ấm và những ngày khắc khoải lo âu trong thời ly loạn. Nhớ buổi già tử cha mẹ, anh em ở phi trường ngày lên đường du học.....

Ôi, những ngày xa xứ du học bộn bề! Bên là giàng đường, đèn sách, bài làm cho đủ các môn học khó khăn; bên là báo chí, phim ảnh, hội thảo về chiến tranh Việt Nam, là biết bao công việc không tên khi đã dẫn thân đi theo phong trào sinh viên yêu nước, trước và sau ngày độc lập, hòa bình lập lại....

Dòng suy nghĩ có nhiều khi đưa tôi về với những năm đầu tiên trở lại quê hương. Thời ấy, những năm trước sau 1980 còn nhiều thiếu thốn và cũng nhiều nhiều khê. Máy bay đáp xuống chạy trên cuối đường bãng có khi phải dừng lại cho máy con bò lủng thủng đi qua. Công việc kiểm tra giấy tờ, hành lý, ngoại tệ đều lâu lắc, nặng nề. Theo qui định, chỉ được đem thật ít hàng hóa, ngoại tệ phải khai đầy đủ và sau đó mỗi lần chỉ trả phải lấy hóa đơn để đổi chiếu số dư khi ra, tất cả bằng ghi tiếng, ghi hình đều phải nộp để kiểm tra, sau mấy ngày mới được lãnh ra...

Cũng may, chuyến bay quốc tế nào đáp xuống dù là ban ngày hay là ban đêm, anh chị em chúng tôi đều vui mừng thấy có Ban liên lạc Việt kiều, tiền thân của Ban Việt kiều và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài-TPHCM ngày nay cứ người ra ăn cần đón tiếp, cho xe đưa mỗi người về đến tận nhà.

Sau một đêm hàn huyên với gia đình, sáng hôm sau chúng tôi thường đến số 55 Mạc Đĩnh Chi (về sau là 147 Nguyễn Đình Chiểu) để được nghe phổ biến những thông tin cần biết và nêu nguyện vọng riêng nhờ Ban giúp đỡ. Những năm đầu sau ngày giải phóng, đó là đi thăm người thân đang học tập cải tạo, xin cho người học tập xong về được nhập lại học khẫu thành phố, xin giấy giới thiệu đến các cơ quan hành chính, xin giấy phép đi đến một tỉnh nào khác nơi mình tạm trú, xin chứng nhận độc thân để kết hôn, v.v... Bên cạnh những việc riêng, chúng tôi còn vô kể việc chung. Nào là gặp gỡ lãnh đạo thành phố, các anh chị phụ trách công tác trí vận, các hội đoàn, các trường đại học, nào là đi về các vùng sâu nơi chúng tôi dự định xây tặng bệnh xá hay trường cấp 1, xem ca múa nhạc, v.v....

Bây giờ, giữa một thành phố bình yên, có sân bay quốc tế thanh lịch, nhà nhận, có những đại lộ và những khu phố nguy nga, diễm lệ, nhớ tới thuở ban đầu gian khổ ấy mới thấu hiểu công lao, tấm lòng của các anh, các chị, từ anh Phạm Văn Ba, chú Tư Cừ, chị Tư Liên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, anh hai Lộc, anh Thuận, anh Kháng, được sĩ Phức, chị Cúc, chị Mai, chị Huệ, có Lê Thu, Nga, các anh Tài, Ngọc, Sinh, Tấn Long và nhiều anh chị em khác nữa.

Nhưng trong ký ức tôi không phải chỉ đơn sơ có vậy. Sau chiến tranh, phong trào Việt kiều yêu nước nơi tôi sinh sống vận động được nhiều đề án giúp nước trải dài từ Bắc chí Nam. Để thực hiện các đề án ấy, Ban Việt kiều TP đã tận tình giúp tất cả những gì phong trào chúng tôi yêu cầu. Điều đó cũng hiển nhiên đúng cho tất cả đề án của các phong trào trên thế giới, được ghi nhận trong một kỷ yếu xuất bản sau một hội nghị tổng kết mà tôi cho là rất trung thực và quan trọng, nên được lưu giữ bền lâu.

Thời kỳ đổi mới, trước, sau năm 1990, một lớp Việt kiều mới bắt đầu về hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ban Việt kiều TPHCM đổi tên lại là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và là nơi qui tụ tự nhiên tất cả mọi người. Mỗi lần về thăm quê tôi thấy thêm vui với đồng bào bạn bè mới, cũ thường xuyên gặp nhau trong các buổi sinh hoạt tại Ban hay ở nơi này, nơi kia trong thành phố. Các bạn lập ra các công ty trong các lĩnh vực phần mềm Tin học, vật liệu po-ly-me, lắp ráp máy móc điện tử, may mặc, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, trồng rau cải lấy hạt giống, nuôi tôm, làm phân hữu cơ, mở trường dạy Anh ngữ, trường mẫu giáo, tiểu học quốc tế v.v....

Những năm ấy, Tết cho Việt kiều diễn ra khuôn viên của ủy ban, tuy không "hoành tráng" nhưng cũng đông vui và đầm ấm, chan tình. Chúng tôi thấy gần gũi hơn với thành phố và đổi lại quan niệm về kiều bào của thành phố cũng ngày thêm thoáng. Hình ảnh "Việt kiều xấu xí" trên báo chí, TV lần lần chấm dứt.

Bên cạnh những công việc có tính chất hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh; đóng góp khoa học, kỹ thuật, giáo dục của kiều bào, Ủy ban còn chủ động cung cấp thông tin và tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước cho kiều bào. Tôi được bản tin trong nước qua email do Ủy ban gửi mỗi tuần ba lần từ năm 1997, khi báo chí on-line còn ít ỏi. Theo tôi, đó là một sáng kiến hay và kịp thời. Nỗ lực đó thật đáng trân trọng. Qua bản tin, chúng tôi được biết Ban Việt kiều có dự án thành lập một Đại học dân lập do Việt kiều huy động. Tiếc là dự án đã không thành công dù được nhiều giới quan tâm vì thủ tục thành lập lúc bấy giờ quá khó khăn.

Thế kỷ 21 bắt đầu, chúng tôi được email của Ủy ban thông báo, mời ghi tên dự cuộc Gặp gỡ Công nghệ thông tin và Viễn thông tại Công viên phần mềm Quang Trung. Đó là lần đầu tiên, hai trăm trí thức trong nước cùng một trăm trí thức kiều bào ngồi kề bên nhau, bàn luận về một nền công nghệ và công nghiệp không thể không phát triển nhanh của thành phố.

Theo tôi được biết sau cuộc gặp gỡ cảm động và hiệu quả ấy, Ủy ban còn giới thiệu người có tài và sẵn lòng về nước phục vụ cho Khu công nghệ cao. Vài năm sau, Ủy ban lại có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật Việt kiều TPHCM, có trang web riêng. Đó là một việc làm cần thiết nhưng, theo tôi, cho đến hôm nay CLB chưa thực sự ghi được một dấu ấn gì mạnh mẽ. Tôi trộm nghĩ có lẽ CLB cần tạo ra một công việc gì đó do trí thức Việt kiều đóng góp và có ích lợi thiết thực cho sinh viên và trí thức trong nước. Chẳng hạn, CLB có thể là một nơi qui tụ có chọn lọc thật đầy đủ sách khoa học kỹ thuật cho một số ngành học, có cách thức cho mượn nhanh chóng, dễ dàng. Với kho sách ấy cộng với bài vở trên mạng, sinh viên ở bất kỳ nơi nào trên cả nước đều có thể tự học Toán,

Tìm kiếm

Submit Query

10 Tin mới nhất

Đề nghị công nhận thêm một số trường hợp là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ga Phan Thiết mới chính thức vận hành

Lập phố đi bộ quanh Quảng trường Ba Đình

Mở trang phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Tết cổ truyền Chôl Chnâm Thmay của người Khmer: Tết đoàn kết cộng đồng các dân tộc

Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tác nước ngoài

Triển lãm sách báo Mùa xuân Hữu nghị Việt - Lào ở Thủ đô Vientiane: Gắn kết tình hữu nghị

Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 8 - 2012: Xuất hiện một số loại hình du lịch độc đáo

Văn hóa Việt gây ấn tượng ở Kazan

7 cách tuyệt vời để bảo vệ "cửa sổ tâm hồn"

Trao đổi Logo



Liên kết website

-----Chọn Website-----

- Thời sự
- Hoạt động cơ quan
- Hoạt động kiều bào
- Chân dung kiều bào
- Truyền thống Việt
- Tản mạn cuối tuần
- Ý kiến kiều bào
- Chính sách

Thông báo

- Thư ngỏ... (05/08/2010)
- Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài... (15/11/2008)
- Một số thủ tục cần biết khi xin hồi hương... (17/11/2008)

Phóng sự ảnh



Hỗ trợ trực tuyến



Thống kê

Số lượt truy cập: 010498083

Số người online: 68

Lý lý thuyết v.v... Và cuối năm, sinh viên có thể ghi tên thi theo kiểu "thí sinh tự do" (candidats libres) mà Bộ GDĐT có thể ủy thác cho các ĐHQG tổ chức. Theo tôi được biết, một nhóm trí thức kiều bào đã sẵn sàng tặng cho CLB hàng trăm quyển sách vốn đang được sử dụng ở các Đại học khoa học tự nhiên Âu Mỹ.

Cũng trên đó suy nghĩ làm sao cho Ủy ban giúp ích cho kiều bào được nhiều hơn nữa, cộng thêm vào những tiện ích về thị thực xuất nhập cảnh, tạm trú, thường trú, xác nhận nguồn gốc, hồi hương.v.... mà Trung tâm dịch vụ và hợp tác với kiều bào của Ủy ban đang triển khai mạnh mẽ, tôi nghĩ là trang web của Ủy ban nên chọn đăng những truyện ngắn nói riêng và những tác phẩm văn học, nghệ thuật, tư liệu lịch sử cận đại v.v... nói chung, làm món ăn tinh thần khó tìm trên mạng cho kiều bào. Quyển sách đồ sộ "Kiều bào và quê hương" của Ủy ban hay "Lịch sử phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp" là những tư liệu quý cần đưa lên mạng.

Để kết thúc những dòng kỷ niệm và suy nghĩ từ góc độ riêng tư của mình này, thật là thiếu sót nếu tôi quên nói tới công khó của Ủy ban trong công việc đồng tổ chức trại hè hàng năm cho thanh thiếu niên kiều bào; đi thăm và phát sách học, quà biếu cho kiều bào ở Cầm pu Chia. Và nhất là từ nhiều năm qua đã cùng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch xin được UBND TPHCM cho phép cử một Đoàn văn nghệ sang biểu diễn phục vụ kiều bào vào dịp Tết ở Pháp, Bỉ, Đức, Slovakia, được yêu mến và chào đón nhiệt tình.

Ba mươi năm xưa cho đến hôm nay, so với thời tôi còn đi học nơi này và buổi ban đầu sau giải phóng, thành phố đã làm được biết bao kỳ tích. Một trong những kỳ tích ấy có lẽ là công tác kiều bào của thành phố, nhờ vào những con người kiên nhẫn, biết cảm thông, chịu thương chịu khó, chuộng sự cụ thể và đầy tinh sáng tạo.

Đó là những gì tôi tự đúc kết sau một buổi chiều trầm tư một mình trong một quán nước ven một con đường có lá me bay....

Ly Lan (HNVNTB)

Các tin khác

- Giáo sư Ngô Bảo Châu: Ban trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai (31/01/2012)
- Cánh cửa mới chỉ được mở hé !!! (20/01/2012)
- Tản mạn trước thềm năm mới (20/01/2012)
- Việt Nam nên phát triển ô tô điện (12/01/2012)
- Tha hương tôi sống... không quen! (15/06/2011)
- Những sợi chỉ hồng kết nối giữa kiều bào và Đất nước (10/06/2011)
- Phát triển điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam (10/06/2011)
- Nhật ký viết từ Morioka (25/03/2011)
- Đất mẹ nghèo dạy con biết yêu thương (21/02/2011)
- Nghệ sĩ piano Trang Trịnh: "Thuyết phục được một khán giả cũng là thành công" (21/02/2011)

[»» Xem tiếp](#)

Trang chủ [Giới thiệu](#) [Chính sách](#) [Liên hệ](#) [Thời sự](#) [Hoạt động cơ quan](#) [Hoạt động](#) [Kiều bào](#)
[Chân dung kiều bào](#) [Truyền thống Việt](#) [Tản mạn cuối tuần](#) [Ý kiến kiều bào](#) [Hỏi đáp](#)

Bản quyền 2008 thuộc về - Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài - Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 147 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - Tel: (84.8) 39304522 - Fax: (84.8) 39306737 - Email: ubnviet@tphcm.gov.vn - bavik@hcm.vnn.vn

Do CTY Vũ Thảo thiết kế và phát triển